

## ลือสะพัด ศธ.โยกผู้บริหารระดับ 11 อีกรอบ

นำเสนอเมื่อ : 7 ก.ย. 2560

**รมว.ศึกษาธิการ แจง โยกย้ายข้าราชการศธ.เตรียมหารือ รมช.ศธ.สรรหาผู้บริหารระดับ 10 แทนตำแหน่งว่าง เผย ขวาลือสะพัดโยกผู้บริหารระดับ 11 อีกรอบ “หมอธี” ย้ำชัดหากย้ายระดับ 11 จริงไม่ใช่อำนาจของ รมว.ศธ.**

วันนี้ (7 ก.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ขณะนี้รายชื่อผู้บริหาร ศธ.ระดับ 10 ลือตแรกทีเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2560 นั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณาในที่ประชุม ครม. ดังนั้นตนจึงคิดกลับมาทบทวนใหม่ว่าอาจจะเสนอรายชื่อผู้บริหารศธ.ระดับ 10 ในตำแหน่งที่ว่าง 9 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการศธ. 3 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 2 ตำแหน่ง และรองปลัด ศธ.1 ตำแหน่ง เสนอให้ ครม.พิจารณาไปพร้อมกันทีเดียว โดยในเร็ว ๆ นี้ตนจะหารือร่วมกับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ด้วยว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใดบ้าง ซึ่งยืนยันว่าไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะตนไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว

ต่อข้อถามว่า ในการคัดเลือกรายชื่อผู้บริหารระดับ 10 ศธ.มีการเสนอบุคคลภายนอกคือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้วยนั้น นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ยอมรับว่ามีการเสนอรายชื่อเข้ามา เพราะแต่ละองค์กรหลักๆที่มีตำแหน่งว่างก็มีสิทธิ์เสนอแนวทางการคัดเลือกรายชื่อได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการนำคนนอกเขามาดำรงตำแหน่งต้องผ่านหลายขั้นตอน โดยตนเห็นว่าขณะนี้ ศธ.กำลังจะหมดบุคลากร เพราะผู้บริหารศธ.ระดับ 10 ทั้งหมดมีแค่ 25 คนเท่านั้น ดังนั้นวิธีการก็ต้องดันระดับ 9 ขึ้น 10 หรือนำบุคคลภายนอกเขามาดำรงตำแหน่ง แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการตกลงอะไรกันทั้งสิ้น ส่วนจะมีการโยกย้ายระดับ 11 อีกหรือไม่นั้น เรื่องนี้พูดตรงๆตนยังไม่คิดและไม่โกหกด้วย แต่ในอนาคตหากจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับ 11 คงไม่ใช่อำนาจตน เพราะสิ่งที่อยู่ในอำนาจตนและตนอยากทำได้ดำเนินการขยับไปแล้ว แต่ในส่วนที่เกินอำนาจตน เช่น ระดับ 11 คนไหนไปทำอะไรอะไรไว้นอกกรอบหน้าที่ตนจะมาดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ.นั้นตนก็ไม่สามารถรู้ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการกระแสข่าวลือว่าจะมีการปรับระดับ 11 อีกระลอก เนื่องจากจะมีผู้บริหารระดับ 11 ที่จะถูกโยกไปนั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะมีปัญหาในการบริหารงานสมัยอดีต นอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่าจะดึงบุคคลภายนอกจากมหาวิทยาลัยเขามารับตำแหน่งด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.45 น.](#)